



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๙๙

ที่ กษ ๑๐๐๒/ ๖ ๑๐๙๕ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา โดยเฉลี่ยจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายเป็นร้อยละของจำนวน ผู้ได้รับพระราชทานในแต่ละชั้นตรา ตามสัดส่วนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของผู้ที่ ได้รับพระราชทานประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ สำหรับเหรียญจักรพรรดิมาลาจะจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน ทุกราย ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ เก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานในสังกัดและจังหวัดที่อยู่ ในการกำกับดูแล ที่มีหน้าที่เข้าร่วมหรือปฏิบัติงานในพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ได้ยิ้มใช้ประดับเป็นคราว ๆ ไป ส่วนเหรียญจักรพรรดิมาลาจ่ายให้ผู้ได้รับพระราชทานประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ทุกราย และจ่ายประกาศนียบัตร กำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี ๒๕๖๔ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายของลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ในสังกัด และจังหวัดที่อยู่ในการกำกับดูแล โดยมีขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้

๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน เดินทางไปตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ของลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ในวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ในบัญชีจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ให้จัดหารถยนต์ที่ใช้บรรทุก ขนย้ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เพียงพอกับจำนวนที่ได้รับการจัดสรร โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการครั้งนี้จากต้นสังกัด

๒. นำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับในการจัดสรรครั้งนี้ จัดเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานในสังกัด และจังหวัดที่อยู่ในการกำกับดูแล ที่มีหน้าที่ เข้าร่วมหรือปฏิบัติงานในพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ได้ยิ้มใช้ประดับเป็นคราว ๆ ไป โดยจัดให้มีทะเบียนคุม ยืม - คืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับเหรียญจักรพรรดิมาลาจ่ายให้ผู้ได้รับพระราชทานประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ทุกราย และจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ของลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ในสังกัดและจังหวัดที่อยู่ในการกำกับดูแล

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรรณพ คงภักดิ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร